

# SCHOOL OF NURSING

คณะพยาบาลศาสตร์



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภาพร นามวงศ์พรสม

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

# คณะพยาบาลศาสตร์

## School of Nursing

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน ที่มีความอุตสาหะ พากเพียรจนสำเร็จการศึกษาและได้รับปริญญาบัตรตามที่ มุ่งหวังไว้ ความรู้และทักษะทางวิชาชีพรวมทั้งคุณลักษณะ บุคคลที่ได้รับการฝึกฝนอบรมจากมหาวิทยาลัยรังสิต จะนำพา ทุกคน ไปสู่ความก้าวหน้าในชีวิตต่อไป

เป็นที่น่ายินดีที่บัณฑิตพยาบาลจากมหาวิทยาลัยรังสิตได้ รับการยอมรับจากผู้ให้ผลผลิต และสังคมผู้ใช้บริการมาโดยตลอด มีหลายคนประสบความสำเร็จในการทำงาน ทั้งในภาคบริการ และภาควิชาการ กระจายอยู่ทั่วไป ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและ เอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในเมืองใหญ่ และ ในท้องถิ่นห่างไกล ไม่ว่าจะ ทำงานแห่งไหนตำบลใดก็ตาม ขอให้บัณฑิตทุกคนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน สร้างสรรค์ความดี เพื่อประโยชน์สุขของตนเอง ชุมชน ประชาชนและองค์กรวิชาชีพ

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีดิจิทัล จะทำให้ สถานการณ์การทำงานในอนาคต เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไป อย่างรวดเร็วและไม่หยุดยั้งด้วยเช่นกัน อันจะส่งผลให้มาตรฐาน ทั้งทางด้านวิชาชีพ และความต้องการของสังคมจะมีการ เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ขอให้ทุกคน เตรียมตนเองให้พร้อม ในด้านต่อไปนี้

1. รักษามาตรฐานของวิชาชีพทั้งทางด้านการปฏิบัติการ พยาบาล ด้านการบริการ ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อพัฒนาวิชาชีพไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนและสามารถเป็น

ที่พึงของประชาชนด้านสุขภาพทั้งในสภาวะการณปกติและใน  
ภาวะคับขันทางด้านสุขภาพ เช่น การแพร่ระบาดของโรค

2. ใฝ่รู้ ฝึกฝน และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อก้าว  
ให้ทันโลกและเพื่อรักษาสถานะของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่  
ทันสมัย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อรองรับภาคบริการ  
ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3. รักษาไว้ ซึ่งคุณลักษณะทางวิชาชีพ โดยการแสดงออกซึ่ง  
การยอมรับนับถือบุคคล มีความอบอุ่นเป็นกันเอง มีการประพฤติ  
ปฏิบัติที่เหมาะสม มีความจริงใจ เหล่านี้จะเป็นเกราะคุ้มกันให้  
ชีวิตการทำงานและครอบครัวมีความสุขความเจริญก้าวหน้า

4. พัฒนาค่านิยมของรังสิตในตัวของเราทุกคนให้เข้มแข็ง  
เพื่อให้การทำงานมีความก้าวหน้า เจริญเติบโตยิ่งขึ้น โดยการ  
สร้างสรรค์งาน การให้ความร่วมมือในการทำงาน การสร้าง  
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและมีความเห็นอก  
เห็นใจในผู้ร่วมงาน

การฝึกตนตามที่กล่าวข้างต้นนี้ จะส่งผลให้บัณฑิตทุกคน  
มีความสุขในการทำงานและมีความสุขในชีวิต สามารถสร้างสรรค์  
สังคมที่อยู่อาศัย และวิชาชีพให้มีความยั่งยืนต่อไป จึงจะได้  
ชื่อว่าเป็นบัณฑิตพยาบาลที่รอบรู้ในชีวิตและการงาน

ท้ายสุดนี้ ขอให้บัณฑิตทุกคนมีความสุข ประสบความสำเร็จ  
ในการงานและในชีวิต มีพลังกายและพลังใจที่เข้มแข็งเพื่อที่  
จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคมต่อไป



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมภาพร นามวงศ์พสกม

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์